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ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ  

5.1 รายงานข้อมูลเกี่ยวกับการให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เช่าอาคาร A ศูนย์แม่สา 
ผศ.พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดี น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบว่า ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 28 (3) การให้
เช่าอสังหาริมทรัพย์ ตามที่ส านักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการเกี่ยวกับการให้
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เช่าอาคาร A ศูนย์แม่สา นั้นส านักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน  
จึงรายงานผลการด าเนินการให้มหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

 
ที่ประชุม มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1.  ผศ.พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดี น าเสนอที่ประชุมเพ่ิมเติม เนื่องจากส านักงานศึกษาธิการ

จังหวัดเชียงใหม่ ได้ท าสัญญากับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เ พ่ือเช่าอาคาร A ศูนย์แม่สา  
แต่เนื่องจาก อาคารดังกล่าวเกิดการรั่วซึมเวลามีฝนตก จึงท าให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เช่าตึก B 
พร้อมขอใช้พื้นที่จอดรถและห้องน้ าภายนอกอาคารเพ่ิมเติม โดยขอเช่าเดือนละ 50,000 บาท 

2. อ.นิมิต  วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าสอบถามว่าอาคาร B  
มีพ้ืนที่กี่ตารางเมตร มีการให้เช่าตามระเบียบหรือไม่ (ตารางเมตรละ 5 บาท)  

3. ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
3.1 ควรท าสัญญาให้รอบคอบ และหาข้อมูลกรณีมหาวิทยาลัยสร้างอาคารบนพ้ืนที่ของ

กรมธนารักษ์ มหาวิทยาลัยสามารถเก็บค่าเช่าและน าเงินในส่วนนี้เข้าเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยได้จริง 
ใช่หรือไม่  

3.2 การเช่าอาคารตามสัญญานี้  มหาวิทยาลัยสามารถยกเลิกสัญญาทันที ถ้าหาก
มหาวิทยาลัยจะใช้พื้นที่ ใช่หรือไม่  

3.3 อาคารนี้มีต้นทุนในการก่อสร้าง ควรมีหมายเหตุประกอบท้ายสัญญาให้ชัดเจน เช่น 
อาคารที่ให้เช่ามีพ้ืนที่เท่าไร ตรวจสอบว่ามีตรงไหนช ารุด หรือข้อพกพร่องบ้าง ถ้าหากผู้เช่ายกเลิกสัญญา/  
หมดสัญญาแล้วควรตรวจสอบให้ละเอียดว่ามีความเสียหายเพิ่มเติมหรือไม่ 

4. ผศ.ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 4.1 จากวัตถุประสงค์ของการสร้างอาคารของมหาวิทยาลัยเพ่ือเป็นการจัดการศึกษาให้กับ 

แต่ละคณะเพ่ือให้นักศึกษาได้ใช้ประโยชน์ หรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้าใช้ แต่นี่เป็นการให้หน่วยงาน
ภายนอกเข้ามาใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเกรงว่าจะผิดวัตถุประสงค์ของการสร้างอาคารหรือไม่ 

 4.2 การบ ารุงรักษาควรมีเงื่อนไขในสัญญาด้วย  

 



 

5. อ. ดร.ถนัด บุญชัย กรรมการและเลขนุการ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม่เป็นส่วนราชการ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ส่วนราชการจ่ายค่าเช่าได้ไม่เกิน 50 ,000 บาทต่อปี  
มหาวิทยาลัยอนุญาตให้เช่าและได้รับค่าเช่าตามวงเงินสูงสุดที่ระเบียบราชการก าหนดไว้แล้ว  

มติที่ประชุม 
รับทราบ  

              
             ถนัด บุญชัย 

 (อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย) 
รองอธิการบดี 
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                             คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน 

                                             ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.)  


